



10 vấn đề chọn Chúa Kitô làm trung tâm cho mọi giải đáp

Thanh Quảng sdb - Aletheia

Thánh Biển Đức nói: "Hãy đặt Chúa Kitô lên trên hết mọi sự". Khi chúng ta làm được điều đó, mọi thứ trong cuộc sống thực sự trở nên dễ dàng hơn. Bạn muốn thêm gì vào danh sách của chúng tôi không?

Trong những ngày đầu của Kitô giáo, Thánh Biển Đức nói: "Hãy đặt Chúa Kitô lên trên hết mọi sự" và "không ưa chuộng điều gì hơn Chúa Kitô". Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời khuyên tương tự khi nói "Chúa Giêsu ở trung tâm trái tim mỗi người" là chìa khóa cho đời sống Kitô hữu.

Dưới đây là một số vấn đề mà việc lấy Chúa Kitô làm trung tâm cho mọi giải đáp.

Lấy Chúa Kitô làm trung tâm mang lại mục đích cho cuộc sống của chúng ta.

1. Bạn có cô đơn không? Chúa Giêsu là người bạn thật sự, Người kết nối bạn với nhiều bạn bè khác.

Những người bạn khác có những hạn chế: Họ thường vắng mặt, mất tập trung, không hiểu hoặc không hoàn toàn tận tâm. Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và là con người, không phải là những điều này. Chúa Giêsu nói "Ta đã gọi các người là bạn," nghĩa là mỗi người trong chúng ta và những người còn lại trong "nhóm bạn" của Ngài là những người mà chúng ta có thể kết nối tại nhà thờ, trong các buổi học Kinh Thánh và các nhóm hiệp thông...



2, Tìm thấy hy vọng có khó không? Chúa Giêsu có tương lai trong tay.



Đất nước thăng trầm, bạn bè đến rồi đi, khó khăn cứ đến, và ngay cả tình cảm gia đình cũng không thể thay đổi. Nhưng “Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi”. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Chúng ta không biết thiên niên kỷ mới sẽ có gì cho chúng ta, nhưng chúng ta tin chắc rằng nó sẽ an nguy trong tay Chúa Kitô”. Để có thêm hy vọng, hàng ngày hãy cảm ơn Chúa Giêsu một cách tha thiết về những gì Ngài đã làm cho bạn.

3. Cuộc sống thường có vẻ vô nghĩa phải không? Chúa Giêsu làm cho mỗi giây phút đều có giá trị.



Cuộc sống thường có vẻ như cực nhọc, hết việc này đến việc khác. Nhưng trong Chúa Kitô, ngay cả những hành động nhỏ được thực hiện theo ý muốn của Ngài cũng mang ý nghĩa vĩnh cửu. Chúa Giêsu nói: “Bất cứ điều gì chúng con làm cho những người anh em nhỏ bé nhất của Ta, là các con làm cho chính Ta”. Chúng ta có thể lấp đầy ý nghĩa cuộc sống của mình bằng cách giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là cống hiến mọi thứ cho họ, như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đề xuất.

Lấy Chúa Kitô làm trung tâm giải đáp cho mọi vấn đề chúng ta gặp trong các tổ chức.

4. Bạn có lo lắng về Giáo Hội không? Chúa Giêsu là Đầu của Giáo Hội.



Chúa Giêsu hứa rằng cửa địa ngục sẽ không bao giờ phá đổ được Giáo hội, nhưng đó không phải là điều an ủi nhất mà Ngài nói. Ngài cũng nói: "Nơi nào có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Ta, thì Ta ở giữa họ". Người đồng hóa mình với Giáo hội chặt chẽ đến nỗi khi chúng ta bị bách hại thì Người cũng bị bách hại. Vì vậy, bất cứ khuyết điểm nào chúng ta có thể tìm thấy, Chúa Kitô vẫn ở đó cho đến tận thế.

5. Bạn có lo lắng về chính trị à? Chúa Giêsu là vị vua đích thực của chúng ta.

Chúa Giêsu biết chính trị làm chúng ta đau khổ. Ngài phán: "Hỡi các con bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha các ngươi đã thấy xứng đáng để ban vương quốc cho các con". Trong thế giới, chúng con sẽ gặp nhiều gian khó, Chúa phán, nhưng "Thầy đã thắng thế gian". Thế gian ghét anh em và chúng con cũng ghét chúng ta. Công việc của chúng ta là "trả cho Caesar" những gì của Caesar, trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa" – Hãy dâng trọn vẹn trái tim, linh hồn và tâm trí của ta cho Chúa.

Lấy Chúa Kitô là trung tâm giải quyết mọi vấn đề cá nhân của chúng ta.

6. Bạn có bị nghiện không? Chúa Kitô giải phóng bạn.



Những con đường thành công hướng tới việc thoát khỏi cơn nghiện như Alcoholics Anonymous hướng chúng ta về phía ấy, bởi vì "Vì tự do, Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta; vậy hãy đứng vững và đừng làm nô lệ nữa".

7. Gia đình bạn có bị chia rẽ không? Chúa cũng bị vậy.

Thánh Mác mô tả chính những người nhà của Chúa Giê-su nói "Ngài đã mất trí". Mẹ Maria biết phải làm gì: Mẹ đã đưa họ đến với Chúa Kitô. Cuối cùng, họ đã chiến thắng. Chúng ta có thể thấy kết quả tương tự - và nếu không, chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi trong gia đình mới của Chúa.

8. Kiếm tiền khó không? Chúa Giêsu làm cho nó có thể chịu đựng được và làm cho cuộc sống dễ thở hơn.

Chính Chúa Giêsu đã trở nên nghèo và nói “Phúc cho những người nghèo” và “Khốn cho những người giàu có”. Chúa nói kho báu trên trái đất bị hư hỏng; hãy tập trung cuộc sống của chúng ta vào Người mà sẽ mang lại cho chúng ta sự bình an.

9. Bạn bị đau ốm à? Chúa Giêsu tìm kiếm người bệnh.



Chúa Giêsu có nhiều cách đối xử với người bệnh: Ngài chữa lành chúng ta, Ngài trấn an chúng ta rằng ngay cả một căn bệnh nan y “không kết thúc bằng cái chết”, và Ngài kết hợp những đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Ngài. Lạy Chúa Kitô là trung tâm là một điều thật khó! Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho nó dễ dàng hơn.

10. Chúa Kitô có vẻ ở xa xôi không? Hãy đến với Chúa, Ngài đang ở gần ta.



Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Người ở gần chúng ta như thế nào: trong Bí tích Thánh Thể? Nếu bạn cảm thấy Ngài đang vắng bóng trong cuộc đời bạn, bạn hãy làm như Đức Maria và Thánh Giuse đã làm: Hãy chạy đến với Ngài trong nhà tạm. Ở đó bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn

cần: chính Chúa Giêsu Kitô. Thánh Biển Đức nói: “Hãy đặt Chúa Kitô lên trên hết mọi sự”. Khi chúng ta làm được điều đó, mọi sự trong cuộc sống thực sự trở nên dễ dàng hơn. Bạn có cần thêm gì vào danh sách của chúng ta?

Trong những ngày đầu của Kitô giáo, Thánh Biển Đức nói: “Hãy đặt Chúa Kitô lên trên hết mọi sự” và “không mong gì hơn ngoài Chúa Kitô”. Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời khuyên tương tự khi nói “Chúa Giêsu ở trung tâm trái tim mỗi người” là chìa khóa cho đời sống Kitô hữu.